
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. นายณรงค์  ก่ออินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร 
๓. นายสุธรรม  มุขพันธ์   รองประธานสภาเทศบาล  
๔. นายพงศกร  จินะเสนา  เลขานุการสภาเทศบาล 
๕. นายวิเชียร  คะหะปะนะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายมานิตย์  จิตจำนงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสรวิศ  โสดรักษา  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายจุฬา  ทักษิณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมเกียรติ  ทนน้ำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายอำนวย  หลิมปานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายพิเชษฐ์  ถิ่นถลาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายชัยวัฒน ์  บัวสวัสดิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นางสาวขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุนัย  ปิ่นชัยศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายจำรัส  ดวงจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายธนิต  วุฒิสุทธิเมธาว ี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายภิวร  จัดสร้าง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. ดร.วัชรินทร์  เจตนานนท์  ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
๖. นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน  รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน   ผู้อำนวยการกองคลัง 
๙. น.ส.สุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าสำนักปลัด 
๑๐. น.ส.ธารีรัตน ์ เวชพราหมณ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๑๑. นายวรายุทธ  หลวงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๑๒. น.ส.เสาวลักษณ์ จงหวัง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการฯ 
๑๓. นางสุอารี  เหิมขุนทด  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑๔. นายปรีชา  ตะเหย็บ   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๕. นางสาววิภาดา มณีน้อย   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
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๑๖. นายธนิต  ธนะพันธ์ สถาปนิกชำนาญการ(แทนโยธาธิการและผังเมืองจ.ภเูก็ต) 

๑๗. นางธนัญกร  เอกชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๘. นางสาววีรัฐา วงศ์เสรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๙. นายธีรวัฒน ์  ดุสงัด  ผช.นักประชาสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชุม    เวลา ๑๓.๓๐ น. 
นายพงศกร จินะเสนา (เลขานุการสภา)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาลต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาล  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม   บัดนี้ มีท่านสมาชิกเทศบาลตำบลศรี
สุนทร เข้าประชุม จำนวน 12 ท่านจึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรจะเปิดประชุมผมขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 

นายณรงค์  ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ศรีสุนทร ทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่  2                    
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 

นายณรงค์  ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ตามที่ได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมให้สมาชิกได้ตรวจ
ล่วงหน้าแล้วนั้น อยากทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใดหรือไม่     

  เมื่อไม่มี ให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ด้วย 
พร้อมขอมติที่ประชุม 

นายพงศกร  จินะเสนา (เลขานุการสภา)  สมาชิกท่ีมีอยู่ทั้งหมด 11 คน 
นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา (เลขานุการสภา)  เห็นชอบ  11 คน  
  ไม่เห็นชอบ  -  คน 
  งดออกเสียง  - คน  



-3- 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2566 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน
ต่างๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้   การ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทำให้
ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนของเทศบาล
ตำบลศรีสุนทร ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและ
อนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์การดำเนินการที่ดี จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
กำหนดว่า “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาค
ประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วย
ธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบล                   
ศรีสุนทร ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร สรุปในภาพรวมของประเด็น 

 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์  จำนวน 80 ยุทธศาสตร์ 
2. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา จำนวน 20 กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
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3. แผนงาน   จำนวน 10 แผนงาน 
4. โครงการพัฒนา  จำนวน 452 โครงการ 
5. งบประมาณ    จำนวน 918,965,216 บาท 
สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ.2566 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์  จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ 
2. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา จำนวน 16 กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
3. แผนงาน   จำนวน 10 แผนงาน 
4. โครงการพัฒนา  จำนวน 83 โครงการ 
5. งบประมาณ    จำนวน  89,642,488.67 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ (โครงการแนว
กันแสงสะท้อนพร้อมรางระบายน้ำสแตนเลส ของอาคาร 3 ชั้น 
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร) 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให้กองการศึกษาฯชี้แจง 
นางสาวธารีรัตน์  เวชพราหมณ์(ผอ.กองการศึกษาฯ) โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรได้แจ้งปัญหา ในการใช้

อาคารประชุมของโรงเรียน ซึ่งพบปัญหา คือบริเวณหลังคาของอาคาร
หอประชุมเกิดแสงสะท้อนไปยังบริเวณอาคารเรียน ส่งผลต่อดวงตาและ
การจัดการเรียนการสอน กองการศึกษามีความประสงค์จะดำเนิน
โครงการแนวกันแสงสะท้อน พร้อมรางระบายน้ำสแตนเลสของอาคาร 
3 ชั้น โรงเรียนอนบาลศรีสุนทร เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวงบประมาณ 
280,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งกองการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอ
โอนลดและโอนเพ่ิม รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด จาก 
 1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 1,615,200.-บาท คงเหลือก่อน
โอน 1,384,560.-บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ 200,000.-บาท คงเหลือ 
1,184,560.-บาท 
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 2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการส่งเสริม
ประเพณีการถือศีลกินผัก งบประมาณตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 91,449.-บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ 80,000.-บาท คงเหลือ 
11,449.-บาท 

 รวมโอนลด 280,000.-บาท 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการแนวกันแสง
สะท้อนพร้อมรางระบายน้ำสแตนเลสของอาคาร 3 ชั้น โรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร งบประมาณตั้งไว้ 280,000.-บาท ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และ
หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่นด่วนที่ สุ ด  ที่  มท 
0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง    -   

คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
     
   4.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

  งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ (โครการปรับปรุง 
  เกร็ดระบายอากาศอาคารหอประชุม  โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)  

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให้กองการศึกษาฯชี้แจง 
นางสาวธารีรัตน์  เวชพราหมณ์(ผอ.กองการศึกษาฯ) โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้

 งานอาคารหอประชุม คือเมื่อมีฝนตกทำให้มีน้ำฝนสาดเข้ามาในพ้ืนที่
 อาคาร  หอประชุม เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวให้นักเรียน ครูและ 
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  บุคลากรทางการศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
 สอน กองการศึกษามีความประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุงเกร็ด
 ระบายอากาศอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร โดยตั้ง
 งบประมาณไว้ 600,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2566 ซึ่งกองการศึกษาไม่ได้ตั้ง
 งบประมาณไว้ จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  

  โอนลด  
  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
 ท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 3,417,680.-บาท คงเหลือก่อนโอน 
 3,140,500.-บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ 600,000.-บาท คงเหลือ 
 2,540,000.-บาท 

  รวมโอนลด 600,000.-บาท 
  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง
 เกร็ดระบายอากาศอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 
 งบประมาณ ตั้งไว้ 600,000.-บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
 ศรีสุนทร  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และ
หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่นด่วนที่ สุ ด  ที่  มท 
0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง    -   

คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
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   4.3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อครุภัณฑ์ 
  สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด)   

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให้กองสาธารณสุขฯชี้แจง 
นางสาววิภาดา มณีน้อย(หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ)กองสาธารณสุขฯขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี                               
 งบประมาณ 2567 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุดทั้งนี้เนื่องจากโต๊ะและเก้าอ้ีชุดเดิมมีอายุ
 การใช้งานนานทำให้เสื่อมสภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือ
 ทดแทนของเก่า โดยขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 
 เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม ่  

โอนลด จาก แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ ง           
     ปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัง ตั้งไว้ 
     300,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 11,800.-บาท คงเหลือ 288,200.- 
     บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด โอนเพ่ิมครั้งนี้  
11,800.-บาท รวมเป็นเงิน 11,800.-บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด ชุดละ 11,800.-
บาท 
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ ที่ไม่กำหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่  มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ใน
งบลงทุน โดยอารโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
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นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง    -   

คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
  
   4.4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

  งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อครุภัณฑ์ 
  คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให ้กองช่างชี้แจง 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการดังนี้ 
   1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ

  ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000.-บาท 
   2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/

  นาที เป็นเงิน 27,000.-บาท) 
 เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 -54-
0046 และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 493-54-0021 ได้
ผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทดแทนของเก่าที่
เสื่อมสภาพการใช้งาน และไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่  
และจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
รายการที่ 1 โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 200,000.-บาท 
คงเหลือ 200,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลือ 
180,000.-บาท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธาหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ค่าจัดซื้อเครื่อง



คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง) 
งบประมาณ 20,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-มีหน่วยผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และ 8 
แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลนีเพ่ิมสัญญานาฬิกาได้ในกรณ๊
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo) 
-Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อย
กว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมาณผลกลาง (CPU) มีความจำแบบ Cache Memory 
ร่วมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDT4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 
GB จำนวน 1 หน่วย 
-มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHC (1920 x 1080) 
-สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า Wi – Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth  
-จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2566 
-เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
รายการที่ 2 โอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 200,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลือ 180,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 
27,000.-บาท คงเหลือ 153,000.-บาท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ 



ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์  หรือ อิ เล็กทรอนิกส์  (ค่ าจัดซื้ อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/
นาที) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 27,000.-บาท 
คุณลักษณพื้นฐานดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (PPM) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มี ช่ อ ง เชื่ อ ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Net work Interface)  แ บ บ 
10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi – Fi (IEEE 802.11 g.n) 
ได ้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได้ 
-จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2566 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง    -   

คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 



 
   4.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด                   
  ริมถนนม่าหนิก-บางโจ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร  

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให ้กองช่างชี้แจง 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  เนื่องจากการลงสำรวจพ้ืนที่ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาล ยังมีโครงการที่ประชาชนต้องการให้
แก้ปัญหาความเดือดร้อน ในการแก้ไขปัญหาไม่มีทางน้ำเชื่อมลงคลอง
สาธารณะทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน จึงมีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  แต่เนื่องจากโครงการต่างๆ นั้น ไม่ได้ตั้งไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และไม่สามรถ
โอนงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการต่างๆ มาดำเนินการได้ เนื่องจากแต่
ละรายการยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ จึง
จำเป็นต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานอุตสาหกรรม และการ
โยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ริม
ถนนม่าหนิก-บางโจ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต) 
งบประมาณ 1,300,000.-บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 ประกาศ ณ วันที่  6 ธันวาคม 
2566 รายละเอียดดังนี้ 

  ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 305.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลศรีสุนทร 

  ตรวจสอบเงินสะสมคงเหลือจากกองคลัง ที่สามารถนำไปใช้ได้
เป็นจำนวนเงิน 163,285,297.34 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2566 

  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อน
ดังต่อไปนี้ 

  1.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งสิ่งก่อสร้าง 



  2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3.ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้อง
ที่เงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้า
ล้านบาท 

  4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หาก
ในภายหลังมีการยกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดหาผู้ขาย หรือรับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่
เหลือได้ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดย
คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามขอเชิญได้ 
นายพงศกร จินะเสนา (สมาชิกสภาเทศบาล)  
นายจุฬา ทักษิณ (สมาชิกสภาเทศบาล)  ในโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นมาก เนื่องจากช่วงหน้าฝน 

ฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลไม่ทัน และมีน้ำซึมไหลลงมาบนถนน ทำให้
ถนนลื่น อาจเกิดอันตรายสำหรับผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวได้ 

นายพงศกร จินะเสนา (สมาชิกสภาเทศบาล) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ริมถนนม่า 
หนิก-บางโจ หมู่ที่ 4 เป็นโครงการที่ดี แต่อยากทราบว่า ระบายน้ำลง
บริเวณตรงไหน เพ่ือไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซ้อน 

นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  สำหรับน้ำระบายลงเลียบๆลำรางเดิม ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวไม่มี
ไหลทาง ต้องแก้ปัญหาในเรื่องถนนร่วมกับ รพช.ต่อไป 

นายจุฬา ทักษิณ (สมาชิกสภาเทศบาล)    ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตรงนั้นเป็นลำรางธรรมชาติ ซึ่งเชื่อมต่อ 
หมู่ 6 บ้านยา ด้านขวามือ 

 
นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่

ประชุม  
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 



นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง    -   
คน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

   4.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนน 
  บางโจ - บ้านยา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร   

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให ้กองช่างชี้แจง 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  เนื่องจากการลงสำรวจพ้ืนที่ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร และ

 เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาล ยังมีโครงการที่ประชาชน
ต้องการให้แก้ปัญหาความเดือดร้อน ในการแก้ไขปัญหาไม่มีทาง
น้ำเชื่อมลงคลองสาธารณะทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน จึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแต่เนื่องจากโครงการต่างๆ นั้น 
ไม่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 
และไม่สามรถโอนงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการต่างๆ มาดำเนินการได้ 
เนื่ องจากแต่ละรายการยั งมีความจำเป็นต้องดำเนิ นการตาม
 วัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงาน
อุตสาหกรรม และการโยธา งาน ก่ อ ส ร้ า ง  ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนบางโจ - บ้านยา หมู่ที่ 4 ตำบล 
ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต)  งบประมาณ 700,000.-บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติม ครั้ งที่  
3/2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังนี้ 

  ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร ยาว 76.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลศรีสุนทร 

  ตรวจสอบเงินสะสมคงเหลือจากกองคลัง ที่สามารถนำไปใช้ได้
เป็นจำนวนเงิน 163,285,297.34 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2566 

  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อน
ดังต่อไปนี้ 



  1.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งสิ่งก่อสร้าง 

  2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3.ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้อง
ที่เงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้า
ล้านบาท 

  4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หาก
ในภายหลังมีการยกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดหาผู้ขาย หรือรับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่
เหลือได้ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดย
คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เชิญได้ 
นายจุฬา ทักษิณ (สมาชิกสภาเทศบาล)    เนื่องจากน้ำในช่วงหน้าฝน กัดเซาะทำให้ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ 

ทำให้ไม่สามารถใช้ถนนเส้นดังกล่าวได้สะดวก ประกอบกับในปัจจุบัน 
ในการสัญจรไปมานั้น ถนนเส้นดังกล่าวใช้ได้ข้างเดียว 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง    -   

คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 
 



   4.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. และบ่อ 
  พัก ซอยตาพร่าง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร   

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ให ้กองช่างชี้แจง 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  เนื่องจากการลงสำรวจพ้ืนที่ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาล ยังมีโครงการที่ประชาชนต้องการให้
แก้ปัญหาความเดือดร้อน ในการแก้ไขปัญหาไม่มีทางน้ำเชื่อมลงคลอง
สาธารณะทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน จึงมีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแต่เนื่องจากโครงการต่างๆ นั้น ไม่ได้ตั้งไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และไม่สามรถ
โอนงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการต่างๆ มาดำเนินการได้ เนื่องจากแต่
ละรายการยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ จึง
จำเป็นต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานอุตสาหกรรม และการ
โยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. และ
บ่อพัก ซอยตาพร่าง หมู่ที่ 6 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต)  งบประมาณ 4,500,000.-บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 -2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  3/2566 ประกาศ ณ วันที่  6 
ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังนี้ 

  1.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.60 – 4.50 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 286.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลศรีสุนทร 

  2.วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 

291.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
  3.วางท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 

306.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
  ตรวจสอบเงินสะสมคงเหลือจากกองคลัง ที่สามารถนำไปใช้ได้

เป็นจำนวนเงิน 163,285,297.34 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2566 

  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อน
ดังต่อไปนี้ 



  1.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งสิ่งก่อสร้าง 

  2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3.ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้อง
ที่เงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้า
ล้านบาท 

  4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หาก
ในภายหลังมีการยกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดหาผู้ขาย หรือรับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่
เหลือได้ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดย
คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เชิญได้ 
นายจุฬา ทักษิณ (สมาชิกสภาเทศบาล)    สภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 

ซึ่งได้มีใช้หินคลุกถมแล้ว ซึ่งใช้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวเป็นที่รับน้ำจากตำบลอ่ืนมา ทำให้น้ำกัดเซาะถนนเส้นดังกล่าว 
จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซึ่งจะ
แก้ปัญหาได้แน่นอน 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง    -   

คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 



   4.8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลอง
  ท่าเรือ - เกาะแก้ว (ช่วงที่ 11 ฝั่งขวาคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร 
  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต) 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างชี้แจง 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ทำบันทึกความตกลงการ

ขอตั้งงบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างจังหวัดภูเก็ต กับเทศบาลตำบล                 
ศรีสุนทร โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว (ช่วงที่ 
11 ฝั่งขวาคลอง) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีสำนักงาน
โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนิน
โครงการ ซึ่งการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ -
เกาะแก้ว (ช่วงที่ 11 ฝั่งขวาคลอง) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ำ ปัญหาอุทกภัยของชุมชน 
และเสริมสร้างความปลอดภัยของประชาชนผู้อยู่อาศัย ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้  เมื่อดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความพร้อม และมีความ
ประสงค์ที่จะขอรับโอนสิ่ งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบป้องกัน ระบบทะเบียน หรือระบบอ่ืนในทำนอง
เดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด เพ่ือเป็น
ผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้น กองช่าง 
เทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงมีความจำเป็นในการขอสภาเทศบาลตำบลศรี
สุนทร เห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาแก้ว (ช่วง
ที่ 11 ฝั่งขวาคลอง) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร ซึ่งมีตัวแทนโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดภูเก็ตได้มาชี้แจงเพิ่มเติม 

นายธนิต ธนะพันธ์ (สถาปนิกชำนาญการ)  โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว (ช่วงที่ 11 
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ฝั่งขวาคลอง) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีสำนักงานโยธาธิ
การ และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นกับโครงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว ทั้งนี้จะได้แก้ไขปัญหาการกัด
เซาะของน้ำ ปัญหาอุทกภัยให้แก่ชุมชนบริเวณดังกล่าว 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญได้ 



นายสมเกียรติ ทนน้ำ (สมาชิกสภา)  เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว 
(ช่วงที่ 11 ฝั่งขวาคลอง) หมู่ที่ 3 เป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะของน้ำ
และการเกิดน้ำท่วมที่ดีให้กับประชาชนในบริเวณดังกล่าว  

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง    -   
คน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
  

4.9 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขความสูงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนางสาวสิริ
ลักษณ์ โกยอนรรฆกุล (ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง 
เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร) 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างชี้แจง 

นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอแก้ไขความสูงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดความ
สูงของอาคารในบริเวณที่ 5 ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้จากความสูง 6.00 
เมตร แต่ไม่เกิน 12.00 เมตร ราย นางสาวสิริลักษณ์ โกยอนรรฆกุล 
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง เพ่ือใช้เป็น
อาคารพักอาศัย บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต บนหนังสือโฉนดที่ดินเลขที่ 23.59 เล่ม 231 หน้า 59 เลขที่
ดิน 8 หน้าสำรวจ 3717 ตั้งอยู่  บริเวณหมู่ที่  6 ตำบลศรีสุนทร 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

  ตามระเบียบ  
  1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2543 

  2.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่
ประชุม  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ   -  คน งดออกเสียง  -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

4.10 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขความสูงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท วินซิตา 



แอสเสท จำกัด (ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 8 หลัง หมู่ที่ 
8 ตำบลศรีสุนทร) 

นายณรงค์ ก่ออินทร์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 
นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างชี้แจง 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอแก้ไขความสูงตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดความสูง
ของอาคารในบริเวณท่ี 5 ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้จากความสูง 6.00 
เมตร แต่ไม่เกิน 12.00 เมตร ราย ของบริษัท วินซิตา แอสเสท จำกัด 
ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 8 หลัง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนหนังสือโฉนดที่ดินเลขที่ 33012 เล่ม 
331 หน้า 12 เลขที่ดิน 6 หน้าสำรวจ 6341, โฉนดที่ดินเลขที่ 
72736 เล่ม 728 หน้า 36 เลขที่ดิน 13 หน้าสำรวจ 18111, 
โฉนดที่ดินเลขที่ 72737 เล่ม 728 หน้า 37 เลขที่ดิน 14 หน้า
สำรวจ 18112, โฉนดที่ดินเลขที่ 72738 เล่ม 728 หน้า 38 เลขที่
ดิน 15 หน้าสำรวจ 18113, โฉนดที่ดินเลขที่ 72739 เล่ม 728 
หน้า 39 เลขที่ดิน 16 หน้าสำรวจ 18114, โฉนดที่ดินเลขที่ 72740 
เล่ม 728 หน้า 40 เลขที่ 17 หน้าสำรวจ 18115, โฉนดที่ดินเลขที่ 
72741 เล่ม 728 หน้า 41 เลขที่ดิน 18 หน้าสำรวจ 18116, 
โฉนดที่ดินเลขที่ 72742 เล่ม 728 หน้า 42 เลขที่ดิน 19 หน้า
สำรวจ 18117 และโฉนดที่ดินเลขท่ี 72743 เล่ม 728 หน้า 43 
เลขที่ดิน 20 หน้าสำรวจ 18118   ตั้งอยู่ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลศรี
สุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

  ตามระเบียบ  
  1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2543 

  2.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 

นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เชิญได้ 
นายอำนวย หลิมปานนท์ (สมาชิกสภาเทศบาล)  
  
นายณรงค์ ก่ออินทร์(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่

ประชุม  
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายพงศกร จินะเสนา(เลขานุการสภาเทศบาล)  เห็นชอบ  11  คน  ไม่เห็นชอบ  -  คน งดออกเสียง    -   คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายณรงค์  ก่ออินทร์ (สมาชิกสภาเทศบาล) ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่อง 

อ่ืน ๆ หรือไม่ เชิญได้ 
นายพงศกร จินะเสนา (สมาชิกสภาเทศบาล) ขอให้เทศบาลฯช่วยจัดสถานที่จอดรถ สำหรับผู้มาติดต่อ 
     ราชการ ชำระภาษี  
นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  เป็นแนวคิดท่ีดี ซึ่งทางเทศบาลฯได้แล่งเห็นความสำคัญในเรื่อง 

การมาติดต่อราชการในทุกเรื่อง ให้มีสถานที่จอดรถท่ีเพียงพอ ซึ่งจะทำ
การปรับสถานที่ด้านกำแพงไว้สำหรับที่จอดรถพนักงานเทศบาล และ
ด้านหน้าให้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 

นายสุธรรม มุขพันธ์ (สมาชิกสภาเทศบาล)  โครงการที่กันเงินไปแล้ว ไม่ว่าจะปีงบประมาณ 2565 หรือ  
ปีงบประมาณ 2566 จะสอบว่า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จกี่โครงการ 
และกำลังดำเนินการอยู่ที่โครงการ และยังคงสอบถามเรื่องการสร้าง
อาคารที่ล้ำทางสาธารณะ ซึ่งเจ้าของที่ดินได้มารับทราบแล้วนั้น แต่ยัง
ติดปัญหาเรื่องการรังวัดที่ดิน แนวเขตที่ดิน ซึ่งไม่ทราบว่าถ้าล้าช้าไปสัก
หนึ่ งปีสองปีจะมีผลหรือไม่ และขอให้ เทศบาลฯทำหนังสือไปยัง 
สำนักงานที่ดินใหม่ แล้วแจ้งไปว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งทางสำนักงาน
ที่ดินได้รีบดำเนินการแล้วส่งหลักฐานต่างๆในการรังวัด แนวเขตให้
เทศบาลฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและชัดเจนต่อไป 

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  โครงการที่กันเงินไปแล้ว ไม่ว่าจะปีงบประมาณ 2565  ยังคง
เหลืออีก 2 โครงการสำหรับปีงบประมาณ 2566 และโครงการที่เข้า
สภาฯวันที่จะเร่งให้เสร็จเร็วๆและสำหรับเรื่องร้องเรียนที่ดินให้หัวหน้า
ฝ่ายปกครองชี้แจง 

นายวรายุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง) ในตอนนี้ทางสำนักงานที่ได้ขึ้นรูปแผนที่แล้ว และได้ส่งไปยัง
กองช่างแล้ว และจะให้กองช่างเข้าไปรับรองว่ามีการรุกล้ำกี่เมตร แล้ว
ทางสำนักงานที่ดินจะส่งเรื่องดังกล่าวมาให้เทศบาลฯ อีกครั้ง แล้ว
เทศบาลฯจะออกคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และตามระเบียบ
ขั้นตอนต่อไป 

นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน (ผอ.กองคลัง)  ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม สำหรับโครงการของปีที่แล้วที่ยังไม่ได้
ดำเนินโครงการรวมทั้งหมด 42 โครงการ สำหรับรายละเอียดวันนี้ไม่
เตรียมมา ซึ่งสามารถขอดูเพ่ิมเติมได้ที่กองคลัง 

นายอำนวย หลิมปานนท์ (สมาชิกสภาเทศบาล) จะสอบเรื่องการก่อสร้าง ธนานุบาลเทศบาลตำบลศรีสุนทร  
งบประมาณ 9 ล้ านบาท ที่ ได้ผ่ านสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  ใน
รายละเอียดมีการจัดหาสถานที่ มีเจ้าหน้าที่กรมฯมาตรวจสอบได้เดือน
พฤศจิกายน และมีการก่อสร้างเริ่มตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2566 
ระยะเวลาการก่อสร้าง 8 เดือน ไม่ทราบโครงการดั งกล่าวได้
ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวชาวบ้านในตำบลให้



ความสนใจเป็นอย่างมาก และอีกเรื่องสำหรับปัญหาเรื่องถังขยะ ใน
สมัยที่ผ่านมาตลอดแนวถนนศรีสุนทร ได้ดำเนินโครงการเป็นถนน
ปลอดถังขยะ อยากทราบในสมัยนี้ ยังคงเป็นถนนปลอดถังขยะอีก
หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านได้วางถังขยะมีทั้งถังขยะเก่า และดังขยะ
ใหม่ที่เป็นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ไว้ตลอดแนวถนนศรีสุนทร 

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  ในเรื่องโรงรับจำนำตอนนี้เป็นการดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย
แล้ว และเมื่อไหร่สรุปแล้วจะนำเรื่องมาขอมติสภาฯอีกครั้งในการ
ก่อสร้างโรงรับจำนำ สำหรับโครงการปลอดถังขยะ ยังคงดำเนินการ
ต่อไป ซึ่งบางครั้งในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารอาจมีความ
คลาดเคลื่อนในการขอถังขยะสำหรับชาวบ้านที่อยู่เก่าแล้ว หรือมาอยู่
ใหม่ หรืออาจจะมีความคลาดเคลื่อนเวลาในการจัดเก็บขยะ ก็จะมีการ
ปรับการแก้กันต่อไป 

นายชัยวัฒน์ บัวสวัสดิ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพ
กระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ไม่ทราบว่าเป็นการดูแลของหน่วยงานใด เพราะ
ไม่สว่างเลย อยากให้มีแสงสว่างเพ่ือเป็นหน้าเป็นตาของตำบลศรีสุนทร 

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  เสาไฟฟ้าสองต้นนั้นยังไม่แน่ยังว่าเป็นหน่วยงานใด แต่ไม่ใช่ของ
เทศบาลฯแน่นอน  

นายวิเชียร คะหะปะนะ (สมาชิกสภาเทศบาล) รถกระเช้าไฟฟ้าที่ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้ ในตอนนี้ได้ดำเนิน
ถึงข้ันตอนไหนแล้ว 

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  รถกระเช้าไฟฟ้าจะเร่งรีบให้ และให้ผอ.กองช่างชี้แจงเพ่ิมเติม 
นายประพิษ หนูเพชร (ผอ.กองช่าง)  ตอนนี้ได้ตั้งคำสั่ง และได้ร่างขอบเขตการทำงาน (tor) ตอนนี้ 

80 % แล้ว  และคณะกรรมการกำลังเร่งตรวจสอบ ซึ่งจะแล้วเสร็จไม่
เกินกลางเดือนมกราคม 2567 แล้วจะส่งเรื่องให้พัสดุเพ่ือดำเนินการ
จัดหารถในงบประมาณที่ตั้งไว้ 

นายสมเกียรติ ทนน้ำ (สมาชิกสภาเทศบาล)  ขอสอบถามเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล              
ศรีสุนทร ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ทั้ งนี้ เพ่ือจะได้รองรับ
นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาในสถานที่ดังกล่าว ให้เพียงพอ และที่ได้ขอ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนในพ้ืนที่บริเวณ
ตลาดสดศรีสุนทร ไม่ทราบได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว  

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ (นายกเทศมนตรี)  สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ตอน
ได้ทางช่างได้ดำเนินการเขียนแบบ ซึ่งน่าจะปลายเดือนมกราคม 
2567 เสร็จแล้วจะส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป และสำหรับเรื่องที่
ของบประมารณจากกรมส่งเสริมฯ ไปแล้วนี้ ปรากฎว่ากรมส่งเสริมได้
อนุมัติมาแล้ว  
  
 



 
    
 
เลิกประชุม   เวลา  ๑6.0๐ น. 
 
 
  (ลงชื่อ)                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                        ( นายพงศกร  จินะเสนา )  
                                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วรายงานการประชุมนี้แล้ว 
 เมื่อวันที่   28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖6 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 
                      ( นายสมเกียรติ  ทนน้ำ )  
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 
 
     ลงชื่อ............................................ กรรมการ 
                  ( นายชัยวัฒน์  บัวสวัสดิ์ ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 
 
           ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 
                ( นายพิเชษฐ์  ถิ่นถลาง ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 
-มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร รับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2567 
 
 
     ( นายณรงค์  ก่ออินทร์ ) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร 
 

 

 



 
 
 
 
 
 


